

# THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020: NHỮNG THÔNG TIN QUÝ VỊ CẦN BIẾT

Thống kê dân số là hoạt động kiểm tra dân số sinh sống tại Mỹ, 10 năm một lần. Việc thống kê dân số bắt buộc theo Điều 1, Đoạn 2, Hiến pháp Hoa Kỳ, để bảo đảm cho cư dân ở mỗi tiểu bang đều có nguồn tài nguyên và sự đại diện công bằng.

## TẠI SAO THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020 QUAN TRỌNG?



Điều này giúp bảo đảm mọi ý kiến trong cộng đồng đều được xem xét.



Điều này giúp bảo đảm nguồn tài nguyên cho cộng đồng của bạn (trường học, chương trình bữa trưa miễn phí, học bổng đại học, phiếu giảm giá nhà ở và nhiều chương trình tài nguyên khác).



Điều này giúp bảo đảm sự đại diện công bằng ở cấp chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang.

## DỮ LIỆU THỐNG KÊ DÂN SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?



Theo luật, dữ liệu thống kê dân số Hoa Kỳ, đặc biệt thông tin cá nhân của quý vị không được chia sẻ với bất cứ cơ quan chính quyền nào, kể cả các cơ quan nhập cư hay hành pháp.



Theo luật, dữ liệu thống kê dân số Hoa Kỳ không thể được sử dụng để xác định tư cách hợp lệ hưởng các trợ cấp của chính phủ.



Dữ liệu thống kê dân số được sử dụng để bảo đảm tài nguyên cho các thành viên trong cộng đồng.



Dữ liệu thống kê dân số được sử dụng để cung cấp thông tin cho hoạt động an ninh công cộng, xây dựng trường học và bệnh viện mới.



Dữ liệu thống kê dân số được sử dụng để quyết định địa điểm mở công ty và doanh nghiệp, từ đó giúp tạo ra nhiều việc làm.

## LỊCH TRÌNH DỰ TRÙ CHO NĂM 2020

### TỪ NGÀY 12 ĐẾN 20 THÁNG 3

Bạn sẽ nhận bưu thiếp để tự trả lời thống kê dân số 2020 trực tuyến. (Một số quý vị sẽ cũng nhận biểu mẫu thống kê dân số).

:

### NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 24 THÁNG 3

Thư nhắc nhở sẽ được gửi tới những người chưa trả lời.

:

### NGÀY 26 THÁNG 3 ĐẾN NGÀY 3 THÁNG 4

Bạn sẽ được nhắc nhở lần nữa tại địa điểm mà bưu thiếp được gửi lần đầu.

:

### NGÀY 1 THÁNG 4

Ngày Thống Kê Dân Số!

:

### NGÀY 8 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 4

Thư nhắc nhở và biểu mẫu thống kê dân số sẽ được gửi đến những người chưa có trả lời.

:

### NGÀY 15 THÁNG 4 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 7

Nếu quý vị chưa điền đơn thống kê dân số, nhân viên phụ trách thống kê dân số bắt đầu ghé thăm các quý vị, để giúp quý vị điền đơn cho đến hết tháng 7.

:

### NGÀY 20 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 4

Bưu thiếp nhắc nhở điền đơn thông kê dân số lần cuối sẽ được gửi ra.

## NẾU AI CẦN CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN HOẶC TẠM THỜI VỚI GIỜ LÀM VIỆC LINH HOẠT VÀ MỨC LƯƠNG TỐT?

Ghi danh trở thành quản lý, thư ký văn phòng, nhân viên điều tra địa chỉ hay người tham gia thống kê dân số tại [2020census.gov/jobs](https://www.2020census.gov/jobs). Mức lương là từ \$15 đến \$50 mỗi giờ.



[WWW.2020CENSUS.GOV](https://www.2020census.gov)